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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มติชน 

ค่าตอบแทน 
   -เสนอข่าว นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่าย

ต่างๆ กว่า 40 คน เดินทางเข้าเรียกร้อง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ให้ชี้แจงกรณีค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 1.ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัย (ฉบับท่ี 10) แม้จะเป็นของเดิมท่ีมีทุกปีก็ตาม แต่ไม่มีการ

ปรับปรุงให้กับวิชาชีพอื่นๆ ทั้งท่ีท างานในพื้นท่ีเสี่ยงภัยไม่แพ้ 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช

กร จึงเสนอขอขยายให้ครอบคลุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน อ่ืนๆ ด้วย แบ่งเป็น 1.แพทย์/ทันตแพทย์ 2.เภสัชกร  

3.สหสาขาวิชาชีพที่มีวุฒิปริญญาตรี 4.สหสาขาวิชาชีพท่ีมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 5.สายงานสนับสนุนต่างๆ อาทิ 

ธุรการการเงิน เจ้าหน้าท่ีบริหาร ฯลฯ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยงภัย และมีภาระงานมาก

เช่นกัน 
      2.การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีชายแดนใต้จากเงินบ ารุง ควรให้ในอัตราท่ีเป็นธรรม โดยก าหนดว่า 1.

แพทย์และทันตแพทย์อัตราท่ีควรได้เริ่มตั้งแต่ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน 2.เภสัชกรอัตราท่ีควรได้รับ 

4,000-5,000 บาทต่อเดือน 3.สหสาขาวิชาชีพท่ีมีวุฒิปริญญาตรีอัตราเดือนละ 3,000-3,500 บาท 4.สห

สาขาวิชาชีพท่ีมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีอัตราเดือนละ 2,000-2,500 บาท และ 5.สายงานสนับสนุนอัตราละ 

1,000-1,500 บาทต่อเดือน และ 3.ขอให้ปรับค่าตอบแทนวิชาชีพฐานล่างให้สูงขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน

ระหว่างวิชาชีพไม่ให้สุดโต่งเกินไป 

  -น.ส.สาวิตรี มามาตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนาตีน กล่าวว่า ยังมีเรื่องความก้าวหน้าในสาย

งาน เดิมทีเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข และไปศึกษาต่อด้านพยาบาลวิชาชีพ 2 ปี แต่เม่ือกลับมาท างานกลายเป็น

ว่า ความก้าวหน้าในสายงาน หรือการเลื่อนขั้นยากกว่าเดิม จะขึ้นเป็นพยาบาลช านาญการต้องนับอายุงานใหม่

ท้ังหมด ไม่สามารถเอาอายุราชการเดิมมาเก้ือหนุนกันได้ ยกเว้นพยาบาลท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราว เม่ือได้บรรจุจะ

สามารถขึ้นต าแหน่งซีสูงทันที จึงอยากขอความเป็นธรรม  
 -นางสุหรรษา ดีเมืองปัก เจ้าพนักงานเวชสถิติ กล่าวว่า ยังมี จพ.เวชสถิติท่ีตกค้างและรอการบรรจุอีก 152 คน 

จากท้ังหมด 556 คน โดยอัตราบรรจุเดิมท่ี สธ.เคยให้ไว้เม่ือคร้ังขอ ครม. 3 ปี จ านวน 22,641 ต าแหน่ง ตกปี

ละ 7,547 ต าแหน่งโดยทุกวิชาชีพจะต้องมาเกลี่ยกันในสัดส่วนร้อยละ 66 แต่ จพ.เวชสถิติได้เพียงร้อยละ 39.4 

เท่านั้น ขอให้ผู้บริหาร สธ.อย่าละทิ้ง ให้ความช่วยเหลือ จพ.เวชสถิติด้วย 
  -ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า  ค่าตอบแทนฉบับเดิมคือ 8 และ 9 โดยหลักการจะมีการ

ปรับปรุงฉบับใหม่ ด้วยบุคลากรไหนมีจ านวนมาก จะไม่ไปลด แต่กลุ่มไหนยังขาดก็ต้องไปเพิ่ม เพื่อลดช่องว่าง

ดังกล่าว        กรณีนี้ท าได้ โดยต้องปรับพื้นท่ีทุรกันดารให้สอดคล้องกับบริบทท่ีแท้จริง โดยพื้นที่ไหนทุรกันดาร

ระดับ 2 จะเหลือเป็นทุรกันดารระดับ 1 และทุรกันดารระดับ 1 จะเหลือเป็นพื้นท่ีปกติ ดังนั้นหากปรับพื้นท่ีนี้ลง 

ก็จะลดเงินโดยอัตโนมัติ โดยค านวณแล้วพื้นท่ีท่ีลดลงน่าจะประมาณ 100 อ าเภอ ซึ่งเงินท่ีเหลือจากตรงนี้จะไป

เพิ่มค่าตอบแทนให้กับกลุ่มท่ีได้น้อย  ท้ังนี้ข้อเสนอหนึ่งท่ียังไม่ได้ข้อยุติ คือ หลายชมรมเสนอขอตัดเงิน

ค่าตอบแทนของบุคลากรท่ีมีอายุงานเกิน 20 ปี ซึ่งได้ค่าตอบแทนสูงให้ลดลง แน่นอนว่าจะกระทบกับแพทย์บ้าง 

ก็ต้องมาเจรจาหารือให้ได้ข้อยุติท่ีพอใจทั้งหมด คาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์นี้           

 ตรวจสอบตระกูล ส. 

มติชนออนไลน ์    -เสนอข่าว นพ. เหวง โตจิราการ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และแกนน านปช.โพสต์แสดงความเห็น

ถึง นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กรณีออกมาวิจารณ์ทหารและเรียกร้องให้ในอนาคตอย่าเข้ามายุ่งกับการเมือง 

ปล่อยให้รัฐสภาแก้ปัญหาตามระบบว่า หมอประเวศปาฐกชื่อดังทางด้านธรรมะทางด้านแก้ไขปัญหาของประเทศ

และสังคมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่ง เพิ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นในยุคคสช .ได้อย่างไร ท าให้เกิด

ค าถามมากมายว่า คสช.ท าอะไรขัดใจหมอประเวศหรือเปล่า?  หรือคสช.เข้าไปตรวจสอบการท างานของตระกูล

ส.เช่นนั้นหรือเปล่า?  ตระกูลส.อันเป็นกลุ่มพวกท่ีหมอประเวศมีบทบาทส าคัญไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็

ทางอ้อมในการผลักดันให้เกิดขึ้น และเป็นกลุ่มพวกทีมีอ านาจในทางสาธารณสุขอย่างมากมาย จนแปร

เปลี่ยนเป็นกลุ่มองค์กรท่ีมีอ านาจทางการเมืองท่ีไม่อาจจะมองข้ามได้อีกแล้ว พอ คสช.เข้าไปแตะนิดแตะหน่อย 

ก็เลยท าให้หมอประเวศไม่พอใจหรือเปล่า? จึงท าให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้น   
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 งบประมาณ สสส. 

เดลินวิส์       -เสนอข่าว เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสุขภาพ จัดเวทีอภิปราย "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไทยในยุค

ปฏิรูป" โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวถึงสถานการณ์

ของ สสส. ในขณะนี้อยู่ในภาวะย่ าแย่ กระแสตอนนี้ ครม. เตรียมปรับแก้ระเบียบงบประมาณจากภาษีเหล้าบุหรี่ 

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแล้วว่าจะแก้ พ.ร.บ. กองทุน สสส. น าเข้า สนช. เพราะไม่อยากให้มีงบมากเกินไป

หรือต้องน้อยกว่า 4 พนัล้านบาท ซึ่งงบเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืนอย่ามองว่าคุ้มหรือไม่ 
  -ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ได้เริ่มท างานควบคุม

บุหรี่มาตั้ง แต่ปี 2531 ซึ่งยังไม่มีงบให้ แต่มาเพิ่มงบประมาณในการรักษาโรคไม่ได้ช่วยให้คนตายเจ็บจากบุหรี่ 

เหล้า ลดลง จึงเป็นท่ีมาของการเก็บภาษีบาปเข้า สสส. เพื่อป้องกันเหตุและลดการใช้งบในการรักษาจ านวนมาก 

เป้าหมายลดการตายจากโรคเอ็นซีดี (NCDs) อัตราการตายปีละ 4 แสนคน เป็นภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นตลอด 

และขณะนี้คนไทยมีสุขภาพแย่ลง งบของ สสส. รัฐไม่ควรปรับลดลง จึงต้องรักษา สสส. ไว้ เป็นองคาพยพหนึ่ง

ต้องอยู่ช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศ 

  - ขณะที่นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า สิ่งส าคัญท่ีจะปฏิรูปสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ได้ส าเร็จ คือ การปรับกลไกภาษีท่ี คสช. ต้องมองภาพกว้าง ในสหภาพยุโรปแนวโน้มเก็บภาษีกิจกรรมท่ีส่งผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและท าลายสุขภาพเพิ่มข้ึนตลอดเวลา มีการเก็บภาษีสารเคมี ยาฆ่าแมลงมากถึง 37% 

 ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  

ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา 

   -เสนอข่าว จากการท่ีกรมควบคุมโรค ออกข่าวชี้แจงท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่าง พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ว่าไม่มีผลกระทบกับชาวไร่และหน่วยงานต่อต้านบุหรี่ได้ผลิตสื่อเผยแพร่ทางโซเชียล

มีเดียชี้แจงสิ่งท่ีชาวไร่ท าได้หลังจากร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น 
   -นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

ชาวไร่ยาสูบท่ัวประเทศ ชี้แจงว่า ฝ่ายรณรงค์เร่งผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เลือกท่ีสื่อสารข้อมูลเพียงด้านเดียว 

เน้นแต่การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของตัวเอง ไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของร่างกฎหมาย

สุดโต่งฉบับนี้จริงๆ ชี้นิยาม "ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง" รวมเอาสมาคมชาวไร่ยาสูบอย่างชัดเจน ขอเรียกร้องให้กลุ่ม

รณรงค์ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เลิกอ้างว่าไม่มีผลกระทบและขอให้คณะรัฐมนตรีและ สนช.แก้ไขประเด็นท่ี

เป็นปัญหาเสียก่อน 
  ด้านกลุ่มผู้ค้าปลีกยาสูบขนาดเล็ก (โชห่วย) น าโดยนาง วราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย 

กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อห้ามอีกมากมายท่ีจะกระทบกับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กซึ่งมีกว่า 870,000 ราย

ท่ัวประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มชาวไร่ท่ีเป็นต้นน้ าของอุตสาหกรรม โดยท่ีข้อห้ามเหล่านั้นทางฝ่ายรณรงค์ก็ยัง

ไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าเก่ียวข้องกับการลดจ านวนผู้สูบได้อย่างไร    เช่น การ ห้ามไม่ให้ร้านค้าตั้งวาง

ผลิตภัณฑ์ในร้าน การก าหนดการแสดงราคา ก าหนดอายุคนขาย การแบ่งขายหรือการบังคับใช้ซองบุหรี่ แบบ

เรียบ  แต่ฝ่ายรณรงค์พยายามเน้นย้ าค าพูดเดิมๆ ว่าผลกระทบกับโชห่วยมีน้อยมาก  โดยมีการใช้การ

ตั้งสมมติฐานอย่างไม่มีท่ีมาท่ีไปว่าร่างกฎหมายจะกระทบกับยอดขายของ ร้านค้าปลีกเพียงร้อยละ 5-10 และ

สรุปเอาเองว่าไม่มีผลกระทบ  แต่ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการท่ีมาบีบบังคับให้ร้านค้าให้ค้าขายได้ยากล าบากมากขึ้น  

ซึ่งมีเจตนาท่ีจะลงโทษคนท ามาหากินมากกว่าที่จะช่วยลดการบริโภคยาสูบ 

 วันงดสูบบุหรี่โลก 

กรุงเทพธุรกิจ  -เสนอข่าว ดร.มณฑา เก่งการพานิช นักวิชาการ  ม.มหิดล ผู้จัดการโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

จากการสนับสนุนของ สสส. แนะเลิกบุหรี่ให้ได้ผลต้องใช้ชุมชนเป็นฐาน เจ้าหน้าที่ต้องปรับการท างานเชิงรุก เผย 

"โคราชโมเดล" ประสบความส าเร็จเลิกบุหรี่ ได้กว่า 9 พันคน เล็งขยายผล 7 จังหวัด ตั้งเป้าเลิกบุหรี่ 50 % คือ 

จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์

แอนติบอดี 

  -กล่าวว่า วันท่ี 31 พ.ค.ของทุกปี ตรงกับ วันงดสูบบุหรี่โลก ขอให้ก าลังใจ เจ้าหน้าท่ีรัฐและองค์กรเอกชนท่ี

รณรงค์เรื่องนี้ต่อไป อย่าได้ท้อถอย เพราะการท าให้คนเลิกสูบบุหรี่ลดลง 1 คน แม้ว่าตัวเลขจะน้อยนิด แต่ถือ

เป็นความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

ไทยรัฐ สกู๊ป หน้า1   -เสนอบทความ วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ...ก็เจอสุข สสส.ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 

เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”...“Quit Smoking : 

Greater Happiness” โดยให้เทศบาลต าบลเฝ้าไร่  ก าหนดให้ทุกหมู่บ้านเป็นพื้นท่ีปลอดบุหรี่ และจัดท าเป็น
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กติกาสุขภาพหมู่บ้านผ่านประชาคมทุกหมู่บ้าน จัดตั้งแกนน าเยาวชนหมู่บ้านเป็นเยาวชนต้นแบบช่วยเพื่อน

ห่างไกลบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกติกามาตรการทางสังคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อลดผลกระทบจากควันบุหรี่

ในสถานท่ีและงานประเพณีต่างๆ...ก าหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

แนวหน้า    -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผย บุหร่ีมีสารเคมีเป็นพิษกว่า 4,000 ชนิด  

 โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กรมประชาสัมพนัธ์      -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคิดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวว่า ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เรื่อง 

ได้แก่ 1.แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการด าเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความ

ม่ันคงของประเทศ พ.ศ.60-64 ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพด้านสุขภาพคน สัตว์ 

สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 2.การสนับสนุนด้านนโยบาย เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยา วัคซีน ชุดตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรค 3.กรอบแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ

อุบัติใหม ่

 

ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ 

ThaiPBS 

ไวรัสซิกา 

    -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยว่า 

ขณะนี้มี 2 พื้นท่ีอยู่ระหว่างการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ จ.อุดรธานี และบึงกาฬ โดยมีผู้ติดเชื้อเพียง 1-

2 คน แต่ต้องรออีก 28 วัน หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็สามารถประกาศเป็นพื้นท่ีปลอดเชื้อได้แต่มีผู้ติดเชื้อ

เพียง 1-2 คน เท่านั้น ยืนยันว่าไม่ได้มีการห้ามเดินทางไปมาระหว่างพื้นท่ี นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้มีการหารือ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักกีฬาและบุคลากรคนอ่ืนๆ ท่ีจะเดินทางไป

ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีเมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ประมาณ ส.ค.นี้ ด้วย เบ้ืองต้นต้องมีการให้

ความรู้ในการป้องกันตัวเองก่อนการเดินทาง โดยจากนี้จะมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ

ไทยอีกคร้ังหนึ่ง 
   -ด้าน นพ.อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการท่ีต้องด าเนินการเก่ียวกับการส่งตัว

นักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกนั้น ต้องด าเนินการตามมาตรฐาน มีการตรวจร่างกายก่อนเดินทาง ระหว่างอยู่ท่ีเมืองริ

โอจะต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเอง มีการทายากันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธีการต่างๆ และหลังกลับมาก็

ต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาหญิงต้องมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ เบ้ืองต้นคาดว่า

น่าจะมีนักกีฬาและผู้ร่วมเดินทางประมาณร้อยกว่าคน ต้องมีการหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง

อยู่ระหว่างการประสานงาน      

 ท าหมันยุงลาย 

ไทยรัฐ คมชัดลึก   -เสนอข่าว ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้างานวิจัยการท าหมัน

ยุงลายตัวผู้ 2 ขั้นตอน ซึ่งจะมีการน าร่องปล่อยออกสู่ธรรมชาติในพื้นท่ีทดลอง ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.

ฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยลดปริมาณลูกน้ ายุงลาย และไข้เลือดออก โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค ว่า ขณะนี้ทีมวิจัยได้

ลงไปเตรียมพื้นท่ีทดลองและท าความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ส่วนท่ีมีกลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มห่วงว่าการ

ปล่อยยุงลายตัวผู้ท่ีเป็นหมันดังกล่าวจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ได้อธิบายท าความเข้าใจชัดเจนแล้วว่า ยุงลายตัว

ผู้นั้นไม่ดูดเลือดคน แต่กินน้ าหวานจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ ท่ีส าคัญคือผ่านการท าให้เป็นหมัน 2 

ขั้นตอน ท าให้สามารถ ควบคุมปริมาณลูกน้ ายุงลายได้ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยสู่ธรรมชาติวันท่ี 4 มิ.ย.นี้. 

 

คมชัดลึก พิมพ์ไทย 

วัคซีนพ้ืนฐาน 

  -เสนอบทความ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวัคซีน

แห่งชาติได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งเพื่อพิจารณาบรรจุวัคซีนฮิบ (Hib) เข้าเป็นวัคซีนพื้นฐานท่ี

รัฐจัดให้แล้วรอแค่เพียงหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการวัคซีนโดยตรงต้องท าหน้าท่ีในการสานต่อ  นอกจากนี้ยังมี

วัคซีนเด็กอีกอย่างน้อย 3 ชนิด ที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นวัคซีนพื้นฐานโรคท่ีส าคัญๆ ในประเทศไทยท่ีรัฐจัด

ให้ ได้แก่ 1.วัคซีนโรต้า (rota) 2. วัคซีนเอชพีวี (HPV) และ 3. วัคซีนไอพีดี (ipd) ป้องกันแบคทีเรียท่ีท าให้

เกิดโรคปอดบวม แต่ราคายังแพง 
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 นร.สาวม.5ดับ หลังซือ้ยาลดอ้วนมากินเอง 

เดลินวิส์,คมชัดลึก

,สยามรัฐ 

    -เสนอข่าว นักเรียนสาว ม.5 โรงเรียนดังนนทบุรีล้มวูบดับ เผยเป็นลมล้มฟุบหน้าเสาธงขณะยืนเคารพธงชาติ

ช่วงเช้าหามส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด หมอปั๊มหัวใจ แต่ก็ยื้อชีวิตไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เพื่อนบอกกินยาลด

ความอ้วนท่ีสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตช่วงปิดเทอม 2 เดือน ขณะผู้ปกครองไม่เชื่อ เพราะลูกเป็นนักกีฬาโรงเรียน 

แต่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต ารวจปากเกร็ดส่งศพพิสูจน์คลายข้อสงสัย อย.เตือนอย่าหลง เชื่อโฆษณา

ขายยาลดความอ้วนผ่านทางสื่อ ต่างๆ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ หรือไปหาซื้อยามากินเองจะเสี่ยงต่อ

ผลข้างเคียงสูง 

 

เว็บไซต์สนุกดอมคอม 

แชร์สนั่น!ลอดช่องบรรจุถังสี วางบนพ้ืน 

  -เสนอข่าว  โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ "ลอดช่อง" ท่ีถูกบรรจุในถังสี ตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นสกปรกท่ีมีน้ า

เจิ่งนอง นอกจากนี้ตรงขอบถังภายในยังมีคราบด าๆ   โดยเจ้าของโพสต์ท่ีใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า  Viloonluck 

Rungtrantip  

 จี้คุมโฆษณารายการเดก็ใช้การ์ตูนหลอกซือ้ขนม 
เดลินวิส ์  -เสนอข่าว นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสแรก ปี 59 ว่า ต้องการให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการโฆษณาออกหลักเกณฑ์มาควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการ

ส าหรับเด็ก หลังงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ออกมาระบุว่า กว่า 94% ของ

โฆษณาตรงเป็นโฆษณาอาหารท่ีไม่เหมาะต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม และขนมขบเคี้ยว ซึ่ง

ผู้โฆษณามักใช้ตัวละคร หรือตัวการ์ตูนจูงใจ และกดดันเด็กให้เชื่อถือตัวสินค้า ขณะท่ีกฎหมายเฉพาะของ

ประเทศไทยท่ีดูแลในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มี จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องหาแนวทางเข้ามา

ควบคุม ขณะที่ผลศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ยังพบว่า ความถ่ีของการโฆษณาทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับ

การมีภาวะน้ าหนักเกินในสังคม เนื่องจากเด็กยังขาดวุฒิภาวะ ท าให้ส่งผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การบริโภคของเด็กไปจนโต 

 

คมชัดลึก  

อ้างเป็นจนท.รัฐหลอกเงินประชาชน 

   -เสนอข่าว มิจฉาชีพหลอกเงินจากประชาชน โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ัง ต ารวจ เจ้าหน้าท่ี อย . 

ตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปตบทรัพย์จากพ่อค้า แม่ค้า ด้วยการท าทีข่มขู่เหยื่อว่าท า

ผิดกฎหมาย ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้เหย่ือจ่ายเงิน เพื่อยุติการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

   -รุ่งนภา สโตลโปเฟสกีย์ ผู้ประกอบการร้านค้าย่านชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี กล่าวว่า คนร้ายมี 5 คน เข้ามา

ในร้าน แล้วหยิบสินค้าใส่ถุงไปเยอะมาก เน้นสินค้ามีราคาแพง จากนั้น 1 ใน 5 ก็แสดงตัวว่า เป็นเจ้าหน้าท่ีจาก 

อย. หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาตนซึ่งอยู่ท่ีบ้าน พร้อมกับแจ้งว่า สินค้าท่ีวางจ าหน่ายในร้านผิดกฎหมาย ไม่ได้

มาตรฐาน ไม่มี อย. ก ากับ ให้ไปพบท่ีสถานีต ารวจ ขอยืนยันว่า สินค้าที่วางจ าหน่ายในร้านมี อย.ก ากับ หลังจาก

นั้นก็เดินทางไปท่ีสถานีต ารวจทันที โดย 1 ใน 5 คนร้าย อ้างตัวเป็นต ารวจมาจาก ภาค 2 แจ้งว่า สินค้าไม่มี อย. 

คร้ังแรกคนร้ายบอกว่า จ่ายเงิน 3 แสนบาท เรื่องจะจบ แต่ดิฉันไม่มี เขาก็บอกว่า งั้นจบท่ี 1 แสนบาท หลังจาก

นั้นอีกสักครู่ก็บอกว่า ให้กลับบ้านไปหาเงิน 5 หม่ืนบาท มาให้เขาจะได้จบเรื่อง ดิฉันก็กลับไปเอาเงินให้เขา  

ต่อมาในวันรุ่งขึ้น ก็ไปท่ีสถานีต ารวจเพื่อขอใบเสร็จ แต่ก็ไม่ได้ ต ารวจบอกว่า ไม่มีการลงบันทึกประจ าวัน ท้ังๆ 

ท่ีมีพยานเห็น อย่างไรก็ตาม ต ารวจไม่รับแจ้งความ 
     ต่อมาได้ตรวจสอบกับ อย.แล้ว โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งก็ได้รับค าตอบว่า บุคคลในภาพไม่ใช่

เจ้าหน้าท่ีของ อย. และยืนยันด้วยว่า ไม่มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจในห้วงเวลาดังกล่าว พร้อมกับแนะน าให้ไป

ร้องเรียนท่ีศูนย์ด ารงธรรม ทางศูนย์ก็ให้ไปแจ้งความ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงรับแจ้งความ ลงบันทึกประจ าวัน 

 แรงงานต่างดา้วขายของเร่รถเข็น 

พิมพ์ไทย คอลัมน์ หมาย

เหตุคอรัปเตอร ์

    -เสนอข่าว ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง กรมการจัดหางาน ส านักอนามัย กทม. และ 

อย. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชนท่ีร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม กรณีแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาประกอบ

อาชีพเข็นรถเร่ขายสินค้า โดยเฉพาะในเขตดอนเมือง  มีรายงานว่าขณะนี้ส่วนใหญ่หยุดขาย รอเรื่องเงียบแล้วจึง

ออกมาเร่ขายอีกคร้ัง 

 ความคืบหน้าไฟไหมห้อพักนกัเรียน จ.เชียงราย 

แนวหน้า     -เสนอข่าว ความคืบหน้าเหตไุฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษเ์กียรติวิทยา จ.เชียงราย เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 

http://news.sanook.com/1919034/
https://www.facebook.com/imyenz/posts/10154286746551180
https://www.facebook.com/imyenz/posts/10154286746551180
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ซึ่งเป็นวนัแรกของการเปิดเรียน มีนักเรียนทยอยเดินทางมาเรียน 41 คน จากจ านวน 142 คน เนื่องจากสว่น

หนึ่งยงันอนพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล และบางส่วนขอลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว โดยผู้อ านวยการโรงเรียน

ไดข้อไม่ให้นักเรียนไปยงับริเวณจุดเกิดเหตุ พร้อมท้ังจัดให้ครูและนักเรียนทุกคนพูดคุยกับนักจิตวิทยา เนื่องจาก

หลายคนยังมีอาการตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
    สว่นความคืบหน้าของคดี ยังรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐาน 5 และผลตรวจจากแพทย์ 

ขณะนีไ้ด้ตัดประเดน็เรื่องอุบัติเหตุ และมุ่งเป้าที่ 2 ประเดน็หลัก คือ ความประมาท และการป้องกันเหตุท าได้ดี

หรือไม่  

 ไฟไหม้เมเจอร์ฯ นนทบุร ี

แนวหน้า     -เสนอข่าว สภ.เมืองนนทบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในห้องเก็บของ ลานจอดชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้า

เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ นนทบุรี พบกลุ่มควันจ านวนมากลอยออกมาจากชั้นจอดรถใต้ดิน เจ้าหนา้ที่ต้องกันผู้ไมมี่

ส่วนเก่ียวข้องออกนอกพื้นท่ี พรอ้มเร่งระดมฉีดน้ านานกว่า 30 นาที จงึสามารถควบคุมเพลงิไวไ้ด้ ตรวจสอบ

พบว่า ตน้เพลงิมาจากห้องเก็บวสัดุอุปกรณ์ของห้าง สาเหตุคาดวา่น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร  

 เตือนระวังโรคตาแดง 

แนวหน้า     -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในป ี

2559 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม-23 พฤษภาคม ท่ัวประเทศพบผูป้่วยโรคตาแดงแล้ว 47,410 ราย โดยเฉพาะ 5 

จังหวัดที่มีอัตราปว่ยสูงสุด ได้แก่ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี แม่ฮอ่งสอน ศรีสะเกษ และสระบุรี คาดว่าผู้ปว่ยจะ

เพิ่มข้ึนตลอดฤดูฝนปนีี้ ไดเ้น้นย้ าให้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ความรู้แก่

ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดง  

    นพ.อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะวิธีปฏิบัติตัวเม่ือเปน็โรคตาแดงดงันี ้ 1.ให้ใชก้ระดาษนุ่มๆ 

ซับน้ าตา 2.ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ าตา 3.งดใส่คอนแท็คเลนส ์4.ใส่แวน่กันแดด 5.ไม่ใช้สิง่ของส่วนตัวรว่มกัน 

หากมีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาภายใน 7 วนั ขอใหไ้ปรับการรักษากับแพทย์ 

 เร่งการจัดการขยะติดเชื้อ 

แนวหน้า     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับส านัก

นายกรัฐมนตรีในปี 2559 มี 2 ประเด็นได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้สถานบริการสาธารณสุขจ้างเอกชนก าจัดร้อยละ 

72.61 มอบให้องค์กรปกครองท้องถ่ินก าจัดร้อยละ 8.27 และเผาด้วยเตาเผาขยะใน โรงพยาบาลร้อยละ 14.75 

ส าหรับขยะติดเชื้อ จากผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดการท างาน ดังนี้ 1.ให้โรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลท่ัวไปท่ัวประเทศ จัดบริการอาชีวะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 30 หรือจ านวน 35 

แห่งจาก 116 แห่ง ขณะนี้ผ่านเกณฑ์แล้ว 21 แห่ง 2.ให้จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพในระดับดี ร้อยละ 50 หรือ 18 จังหวัดจาก 36 จังหวัด ขณะนี้ด าเนินการได้ท้ังหมด 18 จังหวัดแล้ว 3.

ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นท่ีเสี่ยงสูง 8 จังหวัดได้รับคัดกรองความเสี่ยงด้าน

สุขภาพร้อยละ 30 ซึ่งขณะนี้คัดกรองได้แล้ว 2,917 คน โดยจะด าเนินการให้ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 เห็ดพิษ 
กรมประชาสัมพนัธ์   -เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีชว่งตน้ฤดูฝนถึงตน้ฤดู

หนาว ชาวบ้านนิยมเก็บเห็ดป่ามาประกอบอาหาร รวมท้ังการน าไปขาย ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผู้ปว่ย

และเสียชวีิตจากการรับประทานเห็ดมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ผู้ปว่ยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า เห็ดท่ี

เก็บมานั้นไม่มีพิษ โดยใช้ความรู้พื้นบ้านท่ีบอกต่อกันมา เชน่ การน าข้าวสารมาต้มกับเห็ดถ้าเปน็พิษข้าวสารจะ

สุกๆ ดิบๆ หรือการสังเกตดอกเห็ด ท่ีมีรอยแมลงหรือสัตว์กัดกินจะเปน็เห็ดไม่มีพษินัน้ วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถ

ให้ผลถูกต้องท้ังหมด จึงไม่ควรน ามาปฏิบัติ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
   ศนูย์พิษวิทยา สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้พฒันาวธีิการตรวจสายพันธุ์เห็ดพิษ โดยใช้เทคนิคดีเอ็น

เอบาร์โค้ด (DNA barcoding) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการระบุชนดิของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ชิ้นสว่นดีเอ็นเอมาตรฐาน

เทียบ กับฐานข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรม ซึ่งผลการศึกษาการใช้เทคนิคดังกล่าวพบว่าให้ผลวเิคราะห์สายพันธ์ุ

เห็ดพิษท่ีถูกต้องแม่นย าสูงและเชื่อถือได้ เทียบเท่าการตรวจดว้ยเครื่องมือชั้นสูง LC-MS นอกจากนี้ยังช่วย

ค้นพบสายพันธ์ุเห็ดพิษท่ีไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน จัดท าเปน็ฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
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ระดับโมเลกุลของเห็ดพษิในประเทศไทยและจะมีการพัฒนาเปน็ชุดทดสอบเห็ดพิษเบ้ืองต้นต่อไป 

มติชน  -เสนอข่าว สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง หากไม่ทราบชนิด หรือไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจน 

ไม่ควรน าเห็ดนั้นมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะเห็ดป่า หรือเห็ดท่ีเราไม่คุ้นเคย เพราะถ้าเป็นเห็ดพิษจะท าให้เป็น

อันตรายต่อชีวิตได้ 

 สปสช.แจงจัดซื้อยามะเร็งระดบัประเทศ 

บ้านเมือง     -เสนอข่าว ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.ส านักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. กล่าวว่า 

คณะกรรมการ สปสช. มีนโยบายเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาโดยอนุมัติให้ สปสช.ด าเนินการจัดหายา

มะเร็งที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มยา จ.2 ในระดับประเทศ โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรม ท าหน้าท่ีจัดหา

และจัดซื้อ รวมท้ังต่อรองราคายา เพื่อบรรจุสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเบิกจ่าย

ให้กับผู้ป่วย การชดเชยยามะเร็ง สปสช.จะอ้างอิงตามแนวทางการสั่งใช้ยาของบัญชียาหลักแห่งชาติและตามแนว

ทางการจ่ายชดเชยผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Protocol) ของ สปสช.ท่ีจัดท าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ราชวิทยาลัยและ

สมาคมแพทย์ในสาขามะเร็งท่ีเก่ียวข้อง แต่ในกรณีท่ีแพทย์บางท่านต้องการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ยามะเร็ง
นอกรายการท่ีก าหนดก็ยังสามารถท าได้เช่นกัน เพียงแต่การเบิกจ่ายชดเชยต้องไม่เกินจากเพดานค่ารักษาท่ี

ก าหนด สปสช.ยืนยันว่าไม่ได้จ ากัดสิทธิการรักษาโรคมะเร็งของแพทย์แต่อย่างใด เพียงแต่ในการเบิกจ่ายต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์เท่านั้น 
    ท้ังนี้ สปสช.ได้ด าเนินการจัดหายาผ่านองค์การเภสัชกรรมเพื่อชดเชยเป็นยาให้กับโรงพยาบาลส าหรับกรณียา

มะเร็งท่ีมีราคาแพง ซึ่งจะมีผลต่อภาระงบประมาณของโรงพยาบาลและในภาพรวมระดับประเทศ เป็นการใช้

กลไกการต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคายาท่ีเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่ จากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 มีท้ังหมด 

5 รายการ ส่วนรายการยาท่ีเหลือท้ังหมด สปสช.ได้จ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่โรงพยาบาล 

 ภารกิจสถาบันบ าราศนราดูร 

แนวหน้า    -เสนอบทความ "พระบ าราศนราดูร" แพทย์ผู้เสียสละท่ีทุกคนยกย่องให้เป็น "บรรพชนคนสาธารณสุข" ได้รับ

เกียรติใช้เป็นชื่อของโรงพยาบาลอันเป็น "ท่ีพึ่ง" ของผู้ป่วยโรคติดต่อแห่งนี้ และเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม ท่ีผ่าน

มา ได้มีการจัดงาน "ครบรอบ 120 ปี ชาตกาลพระบ าราศนราดูร(บ าราศ เวชชาชีวะ)" เพื่อระลึกถึง "นักช านาญ

การโรคติดเชื้อ ผู้สยบโรคติดต่อ" 

    -แพทย์หญิง(พญ.) จริยา แสงสัจจา" ผอ.สถาบันบ าราศนราดูร เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันฯ ว่า นับ

จากปี 2501-2502 ท่ีเกิดอหิวาตกโรค หรือ "โรคห่า"ระบาดในพระนคร ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 2,500 คน 

จนถึงปัจจุบัน การท างานของสถาบันฯเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก สถาบันฯเป็นท้ังสถาน "กักโรค" และ

แหล่งเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  
    ส าหรับการรับมือกับ "โรคอุบัติใหม่" ท่ีอาจเกิดขึ้น ในอนาคต สถาบันฯถือว่า "พร้อม" พอสมควร โดยมี 

"ห้องแยกโรคความดันลบ" ซึ่งเป็นห้องกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงท่ีเพียงพอ ขณะเดียวกันทางสถาบันฯยัง

ท างานแบบ one stop service  ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจ เช่น โรค

ซาร์ส และอีโบลา เป็นต้น โดยหลังจากท่ีแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนไข้ท่ีรับเข้ามา "สงสัย" ว่ามีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง 

คนไข้จะถูกกักตัวในห้องแยกโรคความดันลบทันที ท่ีส าคัญ "ห้องแยกโรคความดันลบ" ไม่ใช่แค่ท่ี "พักฟื้น" เพื่อ

ดูอาการเท่านั้น แต่ยังเป็นห้องท่ีพร้อมส าหรับรักษาอาการป่วยของผู้ป่วย "วิกฤติ" ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นท้ัง 

"ห้องควบคุมโรค" และ "ห้องรักษาตัว" ไปพร้อมกัน     

 ทารกยกัษ ์

new)108   - หญิงอินเดียวัย 19 ปี ให้ก าเนิดทารกยักษ์ น้ าหนัก 6.8 กิโลกรัม โดยแพทย์ต้องใช้วิธีผ่าท้องเนื่องจากแม่

เปน็เบาหวาน ท้ังคูแ่ข็งแรงดี แต่แพทย์ยังคงเฝ้าสังเกตอาการเพื่อหาสาเหตุท่ีทารกมีน้ าหนักมากเกินไป     

 จีนห้ามนักเรียนฉีกต าราระบายเครียด 

คมชัดลึก     -เสนอข่าว เมืองเซียะเหมิน ประเทศจนี ห้ามนักเรียน ม.ปลายฉีกต าราหรือร้องตะโกนระบายเครียด ซึ่งเปน็

พฤติกรรมท่ีพบมากข้ึนก่อนสอบเอนทรานซ ์ ท้ังนี้ มีรายงานว่า นกัเรียน 6 คนในมณฑลหูเป่ย ถูกไล่ออกเม่ือปีท่ี

แล้ว เพราะฉีกต าราเรียน และโปรยลงมาจากหน้าตา่ง แต่ต่อมาทางโรงเรียนปฏิเสธว่านักเรียนท้ัง 6 คนแค่ถูกว่า

กล่าวตักเตือน และยังสามารถเขา้สอบได้ 

 


